

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 25/01/2021, đồng chí Trần Phước Hiền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2021. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo và đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Trưởng các chi cục, phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2021; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có vị trí, vai trò quan trọng và phạm vi ảnh hưởng rộng, gắn với cuộc sống của phần lớn dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, chúng ta cần nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn để từ đó tiếp tục, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo thêm nhiều động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 22/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Trong năm 2020, vượt qua những khó khăn về dịch bệnh, thiên tai, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo được sự chuyển biến tích cực. Nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng tích cực về phát triển chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản. Hầu hết các chỉ tiêu tổng hợp như: Tốc độ tăng trưởng, độ che phủ rừng, tỷ lệ bò lai; các chỉ tiêu quan trọng như: Sản lượng thủy sản khai thác, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới... đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ngành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Chuyển dịch cơ cấu cây trồng chưa mang lại hiệu quả, thiếu tính bền vững (vẫn chủ yếu là cây keo) nên chưa góp phần đáng kể gia tăng giá trị canh tác, cải thiện, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân, đặc biệt ở các huyện miền núi; cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng thủy lợi, thủy sản sau nhiều năm đầu tư đã xuống cấp cần phải được sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu và kiểm tra, rà soát để đề xuất các giải pháp đối với các công

trình không còn phát huy hiệu quả; hạ tầng cảng cá còn nhiều vấn đề bất cập, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lĩnh vực dịch vụ hậu cần nghề cá tại các địa phương; còn trường hợp ngư dân đánh bắt xâm phạm vùng lãnh hải, vùng biển các nước khác...; việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị chưa nhiều...

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 và các kế hoạch 5 năm trên các lĩnh vực theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021, cơ bản thống nhất và yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến góp ý của các sở, ngành và kết luận của chủ trì tại buổi làm việc này để xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động hiệu quả, chi tiết triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Ngành đã đề ra; lưu ý phải bám sát Chương trình công tác của UBND tỉnh, của lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách ngành theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 20/01/2021, Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 27/11/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong đó cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, đảm bảo tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt từ 3,5 – 4%, trong đó, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững; phối hợp với các địa phương sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu ở điểm I cũng như tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 10097/VPCP-QHĐP ngày 02/12/2020 và kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 13-TB/VPTU ngày 04/01/2021.

2. Đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp, xác định rõ trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình xây dựng, phát triển nông thôn mới; đưa ra những thiết chế nhằm thực thi quyền làm chủ, vai trò chủ thể của nông dân cũng như kịp thời xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách mới nhằm hoàn thiện, tạo đột phá mạnh mẽ, cuốn hút, tác động và phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng hợp tác xã kiểu mới. Trong đó chú ý đến chính sách dồn điền đổi thửa, chuyên dịch đất đai theo hướng tăng quy mô diện tích đất, xây dựng mối liên kết giữa các hộ nông dân và doanh nghiệp, chính sách đánh bắt xa bờ, nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chính sách phát triển trồng cây gỗ lớn, hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ...

3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ xuyên suốt của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phải có sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành, các địa phương liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, nhằm góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn,

nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. Các địa phương tiếp tục thực hiện theo tinh thần **“xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong giai đoạn mới”**, khẩn trương tổ chức rà soát và đánh giá mức độ thực hiện các tiêu chí, trong đó có việc rà soát các đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được lập, phê duyệt trước đây nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới trong thời gian đến, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại các xã. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng, phát triển nông thôn mới phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế của từng địa phương.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ngành, cần phải sâu sát cơ sở, tích cực kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh cũng như có sự định hướng, ưu tiên trong đầu tư phát triển và phân định rõ trách nhiệm giữa ngành, các địa phương trong quá trình phối hợp thực hiện.

5. Cần có gắn kết, liên kết giữa các ngành trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước về nông nghiệp. Mỗi lĩnh vực của ngành nông nghiệp phải xây dựng kế hoạch đầu tư công và chủ động nắm bắt thông tin về các nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương để kịp thời rà soát, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ đề xuất khi có nguồn kinh phí của Trung ương hỗ trợ.

6. Tập trung khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 9 và các cơn bão, lũ trong năm 2020 gây ra: trước mắt là sửa chữa, khôi phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng, diện tích đất nông nghiệp bị sa bồi thủy phá, luống ra vào các cảng cá bị bồi lấp, hỗ trợ giống cây trồng, vật tư cho nông dân bị thiệt hại do bão lũ, phấn đấu gieo trồng đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

7. Ngành nông nghiệp đang triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn huy động từ các nguồn khác nhau... Do đó, phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư công phục vụ cơ cấu lại ngành.

8. Khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, năng suất cao, giá trị gia tăng cao; kiểm tra, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nông nghiệp.

9. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết khép kín.

III. Về việc giải quyết các kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Đối với công tác tổ chức cán bộ, biên chế

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm xây dựng, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của ngành giai đoạn 2021 – 2025, trong đó lưu ý, bố trí sắp xếp công việc theo hướng một người làm nhiều việc; tăng cường số lượng người làm công tác chuyên môn trực tiếp.

b) Rà soát đội ngũ cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo cấp Sở, cấp phòng có đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiều cán bộ lãnh đạo cấp Sở, cấp phòng về hưu theo quy định; do đó, Sở cần chủ động rà soát, đề xuất phương án nhân sự cụ thể để trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến theo thẩm quyền và quy định.

2. Về bố trí kinh phí cho các chương trình, dự án

a) Đối với kiến nghị ưu tiên bố trí vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch năm 2021 bố trí vốn cho các dự án Quy hoạch và bố trí vốn các dự án khởi công mới năm 2021, đưa vào kế hoạch trung hạn 2021-2025 bằng vốn ngân sách kể cả vốn vay cho các dự án ADB9, CRIEM, WB nước sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục thiên tai 2020: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu, rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

Trong thời gian đến, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời đề xuất Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách chủ trì họp để kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc của từng lĩnh vực thuộc ngành.

b) Đối với các kiến nghị có liên quan đến Trung ương:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh có văn bản kiến nghị gửi các Bộ, ngành có liên quan; thời gian hoàn thành **trong tháng 02/2021**.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở, ngành, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu VT, NNTN (lnphong51)

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Quốc Đạt

